

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดรูป ๗.๔๕% สศก.ชี้สาเหตุศก.โลกยังไม่ฟื้นตัว
๒. เศรษฐกิจเกษตร: ปืทองชาวสวนผลไม้ผลผลิตน้อยราคาพุ่ง
๓. ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง รัฐประหยัดกว่า ๕ หมื่นล้าน
๔. เกาะข้าวเกษตร
๕. ติวเข้มผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
๖. ปติพงษ์โชว์ศักยภาพ สร้างโอกาส ข้ามวิกฤต แก่ราคาขายตก
๗. ราคาขางกระตือองเร่งไค่นลดผลผลิต
๘. ชาวสวนยางไต้ยืมร่า ราคาเริ่มขยับไม่หยุด
๙. เตรียมเปิดเวทีวิชาการประมงปี๕๘
๑๐. สปช.ถกภาคเกษตรหาทางออกขางพารา
๑๑. สงขลาติวเข้ม เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
สยามรัฐ
สยามรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดวูบ 7.45%

● ¹³ สศก.ชี้สาเหตุศก.โลกยังไม่ฟื้นตัว

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน ภาพรวมลดลง ร้อยละ 7.45 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2558 พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ลดลง ร้อยละ 3.82 สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยสับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากประกอบด้วยราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวลดลง และสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคา

สูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM ปรับตัวสูงขึ้น และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนแม่ไก่ออกไข่น้อยลง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 13.28 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์ม

น้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2558 ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 18.08 ซึ่งสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ถั่วลิสง และผลไม้ภาคตะวันออก



ปีทองชาวสวนผลไม้ ผลผลิตน้อยราคาพุ่ง

ช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้หลากหลายชนิดจากภาคตะวันออกได้ทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งราคาอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนหนาวไม่ต่อเนื่อง สลับร้อนประกอบกับมีพายุฤดูร้อนเป็นระยะ ส่งผลต่อผลผลิตที่กำลังติดดอกออกผลร่วงหล่นเสียหาย ทำให้ผลผลิตลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลผลิตไม้ผล ๘ ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ พบว่าจากสภาพอากาศแปรปรวน ประกอบกับช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมมีพายุฤดูร้อน ทำให้ผลผลิตไม้ผลในภาคตะวันออกและภาคใต้หลายชนิดเสียหาย ซึ่งผลการพยากรณ์ผลผลิตไม้ผลเมื่อไตรมาสแรกของปี 2558 ที่คาดการณ์ว่าทุเรียนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ๘3๙,๙๖๐ ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 2% นั้น ปรากฏว่าเจอพายุฤดูร้อนทำให้ผลผลิตทุเรียนลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมประมาณ 40,000 ตัน

ขณะที่ลำไย ปีนี้ผลผลิตลดลงเหลือ ๘7๘,322 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 12๐,00๐ ตัน



เก็บลองกอง



กีดแยกมังคุด

หรือคิดเป็นผลผลิตที่ลดลง 12% ด้านมังคุด ผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 2๖๙,4๐2 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 30,00๐ ตัน ลดลง 10% ส่วนเงาะคาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 317,223 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 5,00๐ ตัน ลดลงประมาณ 1% ลองกอง ผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 1๖4,141 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 14,00๐ ตัน หรือลดลง 8% และลิ้นจี่ มีผลผลิตที่ 5๙,๘๙3 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 10,00๐ ตัน คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 14%

เมื่อปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง ๘ ชนิดมีการปรับตัวลดลงทำให้ราคาจำหน่ายจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 10-15% ซึ่งจากข้อมูลจากรับซื้อที่สำคัญ พบว่า ทุเรียนหมอนทอง ราคาทั่วโลกวันนี้ 38 บาท ลำไย ราคาเกรด AA อยู่ที่ 2๐ บาท/กก. มังคุด 7๐ บาท/กก. เงาะโรงเรียน ราคา 34

บาท/กก. ลิ้นจี่พันธุ์สองฮวย 2๐ บาท/กก. ลองกอง เบอร์ 1 อยู่ที่ 55 บาท/กก. ทั้งนี้ ราคาผลผลิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามลำไยประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมามีได้อนุญาตนำเข้าไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องมาจากแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP เท่านั้น ทำให้ผลผลิตปีนี้มีไม่เพียงพอกับความต้องการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่แม้ผลผลิตในปีนี้จะลดลง แต่จะขายได้ในราคาดีขึ้น ทำให้มีรายได้สุทธิสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะชาวสวนที่มีการตกลงซื้อขายผลผลิตแบบเหมาสวน ที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับแหล่งรับซื้อหรือสั่งไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่มีความกระทบมากนัก จึงนับว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ที่มีโอกาสทำกำไรจากการขายผลผลิตได้มากขึ้น และแม้ว่าฤดูกาลผลผลิตราคาในเกษตรกรขายได้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ด้วยการเพาะปลูก



น.ส.จรรยา สุทธิไชยา



เจ้าคุณภาพ

ยังต้องอาศัยดินฟ้าอากาศส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะ ปัจจุบันสภาพอากาศแปรปรวนและสถานการณ์ น้ำที่ค่อนข้างขาดแคลน เกษตรกรจึงจำเป็นต้อง ดูแลรักษาสภาพสวนให้ดี มีการบริหารจัดการ น้ำอย่างเหมาะสม จัดการดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และฟื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ควบคู่กับการ ตกแต่งกิ่ง จัดการแปลงตามหลักวิชาการ ที่สำคัญคือพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ เก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เพราะถ้าเกษตรกรเก็บ ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานไปจำหน่าย

นอกจากส่งผลเสียคือแปลงเกษตรกร เองแล้ว ยังกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ ด้วย ที่สำคัญขณะนี้มีการนำ พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค มาดำเนินการกับผู้จำหน่ายสินค้า ไม่มีคุณภาพด้วย ดังนั้น เกษตรกรต้องมีความ ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของ หน่วยงานราชการ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัว เกษตรกรเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ บริโภคด้วย.

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รอง 2557/58 รัฐบาลได้จำกัดพื้นที่การเพาะปลูก
คณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ ข้าวนาปรังให้เหลือ ๘ ล้านไร่ผลผลิตที่จะได้
ประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ประมาณ 3.8 ล้านตัน ซึ่งถ้าหากมีนโยบายรับ
พร้อมด้วย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการ จำนำข้าว รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนจำนวน

ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 54,000 ล้านบาท ผล
จากการลดพื้นที่การ
ปลูกทำให้รัฐบาล
ประหยัดงบประมาณ
ได้ จำนวน 89,280

รัฐประหยัดกว่า 5 หมื่นล้าน 22
ล้านบาท
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยร่วมกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะเขตลุ่มน้ำเจ้า
ถึงผลกระทบมหภาคจากการลดพื้นที่ปลูก พระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ในปีการเพาะ
ข้าวนาปรังในช่วงที่ผ่านมาที่มีการปลูกข้าว ปลูก 2557/58 พบว่า มีนาปรัง 8.34 ล้านไร่
นาปรัง 15.92 ล้านไร่ได้รับผลผลิตจำนวน เกินกว่าแผนที่วางไว้ 2.07 ล้านไร่ คิดเป็น
9.55 ล้านตัน ผลผลิตส่วนเกินจากแผนที่ตั้งไว้จำนวน 3.8
ล้านตัน ซึ่งหากยังดำเนินนโยบายรับจำนำ
ทั้งหมด ข้าวจะทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่ม
143,280 ล้านบาท และในปีการเพาะปลูก จำนวน 67,000 ล้านบาท.

เกาะ: ข้าวเกษตร

๒ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวัน พุทธศักราชที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘...
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตราด ได้เชิญผู้ประกอบการประมงทะเลร่วมฟังบรรยาย “โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว” ประจำปี ๕๘ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการจ้างแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สหกรณ์ร้านค้าตราด ค.เนินทราย อ.เมืองตราด โดยมีภกชิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมประมงตราด/สมาชิกสภาปฏิรูปตราด เข้าร่วม...
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ ๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร. ในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง...
พร้อมกันนี้คณะได้รับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ พร้อมทั้งนำคณะนั่งรถลากฟางเยี่ยมชมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ อีกด้วย...
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตรวจประเมินฟาร์มแพะ เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรคใบเหลือง โลซีต จากระดับฟาร์มปลอดโรค B ให้เป็นฟาร์มปลอดโรค A ในพื้นที่ ต.ไร่พัฒนา ต.วัดโคก และ ต.อุตะเถา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เมื่อวันก่อน...
นายบุญสม พลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๖ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่ราษฎรบุกรุกที่ดิน โครงการหนองหวาย ณ ห้องประชุม OR สำนักงานชลประทานที่ ๖ เมื่อวันก่อน...
“กิด มาไทย”

ราคาอย่างกระเตื้อง เร่งโค่นลดผลผลิต

เมินข้อเสนอดัดเชย
ส่วนต่างดับฟเฟอรฟันด์
1.2หมื่นล้านต่อเนื่อง

“อำนาจ”ระบุแนวโน้มราคาอย่างเริ่มสูงขึ้น
ผลจากร่งโค่นแยงกว่า 1 ล้านไร่จุดผลผลิตทั้งปี
ลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน เตรียมถกสภากรรช
วางมาตรการรับมือรอบ 57/58 ซึ่งดเชยส่วนต่าง
ชิงบกว่า 39,000 ล้านบาท

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคา
ยางแผ่นดิบรมควันของไทยที่ปรับขึ้นถึงกก.ละ
60 บาทไปเบ็จุบัน ซึ่งสวนทางกับสภากกรรช
ยงที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นนั้ เป็น
ผลมาจากมาตรการเร่งโค่นแยงในพื้นที่ป่า
เขตอุทยาน รวมทั้งการโค่นแยงในเขตความ
รับผิดชอบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง (ส.ก.ย.) 1 ล้านไร่ แยกเป็นเขต
ป่าสงวนอุทยาน รวม 6 แสนไร่ ซึ่งปัจจุบัน ทั้ง
2 หน่วยงานได้ใช้มาตรการเร่งรัดกลุ่มเกษตรกรให้
ดำเนินการอย่างรีบด่วน คาดว่าในปี 2558/59 นี้
ผลผลิตของไทยจะลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน จาก
4.4 ล้านตัน

นอกจากนี้ยังคาดว่า ราคาน้ำมันดิบใน
ตลาดโลกคาดว่าจะไม่ปรับตัวลดลงอีกต่อไป
ปริมาณยางสังเคราะห์จะลดลงตามไปด้วย
ในขณะที่ราคาอย่างโดยปกติจะปรับขึ้นตามราคา
น้ำมันดิบอยู่แล้ว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของโลก
ที่คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์
จะเติบโตตาม ดังนั้นแนวโน้มยางพารายังสดใส
อย่างไรก็ตามแม้ไทยจะลดพื้นที่ปลูก
ไปมาก แต่การขยายพื้นที่ปลูกของประเทศ
เพื่อนบ้านยังมีอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงของปัญหา
ราคาคงต่ำยังคงเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ยาง
ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องใช้
มาตรการลดการพึ่งพาการส่งออกแล้วหันมา
ใช้ในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับ
รายงานว่ามีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น
500,000 ตัน จากเดิมที่จะใช้เพียง 300,000 ตัน

แต่ยังเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตนได้ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจอีกครั้งเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจน

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย
กำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วนี้ ในหมวดว่าด้วย
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชนจาก
พ.ร.บ.เดิมจะต้องขอตั้งงบประมาณในส่วน
ท้องถิ่นมาดำเนินการ และห้ามไม่ให้มีการ
ประกวดราคารับจ้างข้ามถิ่น ทำให้มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมน้อย ผลงานจึงไม่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.
ใหม่นี้ จะเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทุกราย
เข้าร่วม วิธีการนี้จะทำให้เกิดการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศได้มากขึ้น

ส่วนการเตรียมรับมือผลผลิตยาง
ปี 57/58 นั้น ในวันที่ 29 พ.ค. นี้จะหารือร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และสภาเกษตรกร
แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสภาเกษตรกรฯ
นั้นต้องการให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างของ
ราคาอย่างในตลาดกับราคาที่กำหนด โดยต้องการ
ให้รัฐบาลประกันราคารับซื้อที่ กก.ละ 70 บาท
แทนโครงการมูลนิธิกสิชนหรือฟเฟอรฟันด์
1.2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากจิมมีข้อตกลงใหม่
ที่จะซื้อยางจากไทยถึง 2 แสนตัน โดยพร้อมจะ
บวกราคาเพิ่มสูงกว่าราคาตลาดทำให้โครงการ
ฟเฟอรฟันด์จะมีรายได้จากตรงนี้เพิ่มขึ้น
อีก 3,000 ล้านบาท

ในขณะที่การใช้มาตรการชดเชยส่วนต่าง
ตามที่สภาเกษตรกรเสนอนั้น ต้องใช้งบประมาณ
ถึง 39,000 ล้านบาท ถือว่าสูงมากและรัฐบาลไม่มี
งบดำเนินการแล้ว ข้อเสนอของสภาเกษตรกรฯ
ครั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรจึงไม่เห็นด้วย แต่พร้อม
จะหารือเพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบคอบ

สำหรับราคาอย่างตลาดกลางยางพารา
สงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 57.89 บาท/กก.
และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 60.60 บาท/กก.
ปรับตัวสูงขึ้น 0.62 บาท/กก. และ 0.05 บาท/
กก. โดยมีปัจจัยบวกจากเงินเยนและเงินบาท
อ่อนค่า โดยเฉพาะเงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบ
เกือบ 8 ปี ประกอบกับอุปทานแยงยังคงออกสู่
ตลาดค่อนข้างน้อย

ชาวสวนยางได้ยิ้มร่า ราคาเริ่มขยับไม่หยุด ^{A 2}

โพสต์ทูเดย์ ชาวสวนยางได้ใจขึ้นราคา
ขยับต่อเนื่อง หลังสต็อกยางทั้งหมด
สั่งซื้อไทยล็อตแรก 2 แสนตัน

แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการ
เครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย
(คสยท.) เปิดเผยว่า คสยท.ได้ประชุม
ร่วมกับทางการให้ทราบว่าทางประเทศ
จีนจะซื้อยางพาราจากไทยอีกจำนวนล็อต
ใหญ่อีก 2 แสนตัน เนื่องจากปัจจุบัน
มียางอยู่ในสต็อกไม่เพียงพอ เสี่ยงที่จะ
เกิดความขาดแคลน จึงมีโครงการที่จะ
ทำสัญญาซื้อกับรัฐบาลไทยโดยตรง โดย
บริษัท ไชนูแคม จะเข้าหารือกับรัฐบาล
ไทยในวันที่ 2 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกษตรกรเป็น
ห่วง คือบริษัทจากจีนจะทำสัญญาสั่งซื้อ

เป็นล็อตใหญ่ครั้งเดียวในระยะเวลา
10 เดือน แต่ทางสถาบันเกษตรกร
ยางพาราอยากจะทำสัญญา 2 เดือน/
ครั้ง เพราะราคาจะต้องขยับแน่นอน
เนื่องจากขณะนี้บริษัทยางพาราอีก
จำนวนมากเตรียมเข้ามากว้านซื้อยาง
เพื่อส่งตามออร์เดอร์ที่ได้ซื้อขายกันล่วงหน้า
ไว้แล้ว เมื่อมีการแข่งขันกันรับซื้อ
ยางจะทำให้ราคาขยับทันที

สำหรับราคายางพาราที่ซื้อขาย
ตลาดกลางยางหัดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ
วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร ราคาประมูลซื้อขาย
ยางแผ่นดิบ ราคา 57.89 บาท/กิโลกรัม
รมควัน 60.60 บาท/กิโลกรัม และน้ำยาง
สด 59 บาท/กิโลกรัม

เตรียมเปิดเวทีวิชาการประมงปี'๕๘

ดำเนินงานวิจัยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการทำประมงอย่างรับผิดชอบอย่างมาก โดยได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ มุ่งเน้นสนับสนุนและผลักดันให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งการออกมาตรการทางกฎหมาย การสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารจัดการ รวมทั้งยังได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบอีกด้วย

โดยในการจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมประมงเตรียมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ” เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการประมงสาขาต่างๆ ให้มีการนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่



จุมพล สงวนสิน

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง การประมงทะเล อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สกัดความคิดพิชิตทุน สวก.” โดย นายพีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การอภิปรายพิเศษ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา IUU” โดย นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกกว่า 44 เรื่อง เป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 28 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์อีก 16 เรื่อง จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล ซึ่งเป็นการผลิตผงสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดยเน้นประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ, ผลของ *Bacillus subtilis*, *B. megaterium* และ *B.licheniformis* ในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ต่อเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ก่อโรค EMS/AHPND, การพัฒนาเทคนิคการเติมออกซิเจนด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากถังออกซิเจนเหลวกับระบบตรวจติดตามและจัดการออกซิเจนอัตโนมัติในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูง โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจติดตามปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในบ่อเลี้ยงและบ่อน้ำคั้นน้ำได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ในการตัดสินใจทำฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูงเชิงพาณิชย์ต่อไป เป็นต้น

ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง โทรศัพท์ 0-2940-6527 ได้ในวันและเวลาราชการ

1 สปช.กทกภาคเกษตรรกรากออกยกยงพกร

2 รัฐสภา - น.ส.รสนา โตสิตรระกุล ประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) การมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สำคัญ ในกมธ.วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงเชิญชวนภาคีรัฐเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น “การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยเป็นจริง” ในวันที่ 28 พ.ค. เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมตริง กรุงเทพฯ ว่าเพื่อผลักดันยางพาราไทยมาใช้้อย่างเป็นจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้นำยางพารามาใช้ทำถนน แต่นโยบายดังกล่าวไม่ได้เกิดผลในทางปฏิบัติ

สำหรับประเด็นที่จะร่วมรับฟังความคิดเห็นมี 2 ประเด็น คือ การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยและเพิ่มการใช้ยางพาราเพื่อทำถนน ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้นและราคายางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังด้วย

สงขลาตีวงเข้ม เพิ่มศักยภาพ ผู้ตรวจสอบ

12 สงขลา : นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ อุดม การณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งข้อ บังคับ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของสหกรณ์ ณ ศูนย์การค้าสยาม นครินทร์คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายเสน่ห์ กล่าวว่า สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสงขลา ตระหนักดีว่า ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมีประ สสิทธิภาพและความเป็นธรรมาภิบาล ของสหกรณ์ การทำงานของผู้ตรวจ สอบกิจการสหกรณ์ ควรเป็นไปอย่าง มีแบบแผนเพื่อให้การปฏิบัติตามพันธ กิจของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มี ความสมบูรณ์และทำหน้าที่ในการ เป็นกลไกการควบคุมภายในสหกรณ์ ได้ จึงได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสทิ ภาพและบรรลุเป้าหมาย

นายเสน่ห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสหกรณ์ได้เข้าไปมีบทบาทใน ชีวิตเศรษฐกิจด้านสังคมศึกษาและ วัฒนธรรมมากขึ้น การเตรียมความ พร้อมรับมือกับการเปิดเขตการค้าเสรี สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จึงจำเป็นและมีความสำคัญ ในด้าน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สหกรณ์มี คุณภาพและมีศักยภาพและมีองค์ ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป